

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเดมศักดิ์ หมั่นจง	ประธานสภา	เดมศักดิ์ หมั่นจง	
2	นายสมยศ อ่องขี้	รองประธานสภา	สมยศ อ่องขี้	
3	นายวัฒน์ชัย ชูเกิด	เลขานุการสภา	วัฒน์ชัย ชูเกิด	
4	นายสมชาย เขาว์คำ	สมาชิกสภา หมู่ที่ 1	สมชาย เขาว์คำ	
5	นายสุกิจ ทองหอม	สมาชิกสภา หมู่ที่ 2	สุกิจ ทองหอม	
6	นายอำนาจ ปูเงิน	สมาชิกสภา หมู่ที่ 3	อำนาจ ปูเงิน	
7	นายสุวิทย์ มะลิวัลย์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 5	สุวิทย์ มะลิวัลย์	
8	นายสุธรรม คนเที่ยง	สมาชิกสภา หมู่ที่ 6	สุธรรม คนเที่ยง	
9	นายชัยทัศน์ เชียงใหม่	สมาชิกสภา หมู่ที่ 8	ชัยทัศน์ เชียงใหม่	
10	นายคนัย บุญญา	สมาชิกสภา หมู่ที่ 9	คนัย บุญญา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายธรรมฤทธิ์ เขบาาท	นายก อบต.	ธรรมฤทธิ์ เขบาาท	
2	นายจรัส ผลบุญ	รองนายก อบต.	จรัส ผลบุญ	
3	นายเดชา ชัยพล	รองนายก อบต.	เดชา ชัยพล	
4	นายไพรัช คงคำหนี	เลขานุการนายก อบต.	ไพรัช คงคำหนี	
5	นายปิ่นณวิษณุ ณรงค์	หน.สำนักปลัด	ปิ่นณวิษณุ ณรงค์	
6	นางกนกวรรณ มุสิกะนิลพันธ์	จพง.ธุรการ	กนกวรรณ มุสิกะนิลพันธ์	
7	น.ส.พลอยพัชร สุวจิน	ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์	พลอยพัชร สุวจิน	
8	น.ส.สิริดา ชูเมฆ	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	สิริดา ชูเมฆ	
9	น.ส.อรอุมา ทองศรี	ผช.จพง.ธุรการ	อรอุมา ทองศรี	
10	น.ส.กุลดา รัตนดรงค์	ผช.จพง.ส่งเสริมท่องเที่ยว	กุลดา รัตนดรงค์	

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เมื่อสมาชิกมาครบของค้ประชุมแล้ว นายเติมศักดิ์ หมั่นจง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อหิน ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

-ในการประชุมสภาวันนี้ มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกคนครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/66 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ที่เสนอใหม่

3.1 ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ไว้ ก่อนสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประธานสภา

-ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงินรายจ่ายในครั้งนี้ ครับ

นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ โครงการของปีงบประมาณ 2566 แต่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน คือ ยังไม่ได้ทำสัญญา ภายใน 30 กันยายน 2566 แต่ทาง อบต.ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อดำเนินภารกิจขององค์กรและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี

โดยโครงการที่ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย มี 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

1.1 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าและป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้าน
หัวหิน จำนวนเงิน 546,000 บาท

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเลี้ยงชวานา หมู่ที่ 2
จำนวนเงิน 750,000 บาท

2.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกคอนกรีต สายนาออก - นาดีน
หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 800,000 บาท

2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางชวน (ตรงข้าม
รพ.สศ.บ้านไร่ออก) หมู่ที่ 5 จำนวนเงิน 379,000 บาท

ในการนี้ จึงขออนุมัติต่อสภา เพื่อขอถอนเงินทั้ง 4 โครงการดังกล่าว ออกไปอีก 1 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ก็ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี

ประธานสภา

-ถ้าไม่มี ผมก็ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ถอนเงินรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง
4 โครงการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โปรดยก
มือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติ 9 เสียง / ไม่อนุมัติ - เสียง /งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา

-สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ถอนเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 4 โครงการดังกล่าว
ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 นะครับ

3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การบริหารกิจการ

ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ. 2566 (บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9)

ประธานสภา

-ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้
ครับ

นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ก่อนการพิจารณาผมขออนุญาตให้ปลัด อบต. ได้
ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายก่อนครับ

ประธานสภา

- อนุญาต

ปลัด อบต.

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวัฒน์ชัย ชูเกิด ปลัด อบต.บ่อหิน ขอนำ

เรียนข้อกฎหมายในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ครับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ข้อ 45 ผู้ตราร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการ
แปรญัตติ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ประกอบด้วย 3 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ
- วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

นายก อบต.

ประธานสภา
ที่ประชุม

ประธานสภา

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ

-มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ

-ไม่มี

-ถ้าไม่มี ผมก็ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้พิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติฯฉบับดังกล่าวสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติ 9 เสียง/ไม่อนุมัติ - เสียง/งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา

-สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯฉบับดังกล่าวสามวาระ
รวดเดียวนะครับ

ประธานสภา

-ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การ
บริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ. 2566 (บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9)
วาระที่ 1 ขอเชิญท่านนายก อบต.แถลงหลักการและเหตุผล แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
พ.ศ. 2566 (บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9)

นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สืบเนื่องจากทาง อบต.บ่อหินได้ดำเนินการ
ก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาของหมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง เพื่อให้ประชาชนบ้านปากคลองได้มีน้ำ
ใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภค โดย อบต.บ่อหินได้ขอใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคมา

ให้บริการกับประชาชนบ้านปากคลอง และได้มีการประชุมประชาคมกับชาวบ้านของบ้านปากคลองแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ครั้น ผมจึง ได้เสนอญัตติมาเพื่อโปรดพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา การบำรุงรักษา และการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของการประปาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว เป็นผลดีแก่องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนผู้ใช้น้ำประปา

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 71 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบล เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงเห็นสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา การบำรุงรักษา และการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง เพื่อบังคับใช้ต่อไป

จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ. 2566 (บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9) สำหรับรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน ไปก่อนแล้ว เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน ได้พิจารณาและนำเสนอต่อนายอำเภอเสีเกา พิจารณานุมัติต่อไปครับ

ประธานสภา

-สมาชิกสภา อบต.บ่อหินท่านใดต้องการอภิปรายก็ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี

ประธานสภา

-ถ้าไม่มี ผมขอมติในวาระที่ 1 สมาชิกสภาฯท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ. 2566 (บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9) โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ. 2566 (บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9)

ประธานสภา

รับหลักการ 9 เสียง / ไม่รับหลักการ - เสียง /งดออกเสียง - เสียง

-สรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ. 2566 (บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9) นะครับ

ประธานสภา	-ตามที่ที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว การพิจารณาวาระที่ 2 นั้น ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน กรรมการแปรญัตตินะครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานกรรมการ	-ลำดับต่อไป จะเข้าสู่ ขึ้นแปรญัตติ ให้พิจารณาแปรญัตติที่ละหมวดนะครับ <u>หมวดที่ 1 คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง</u> -เชิญแปรญัตติครับ
ที่ประชุม	-ไม่มีผู้แปรญัตติ
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิม
ประธานกรรมการ	<u>หมวดที่ 2 การขอใช้น้ำประปา</u> -เชิญแปรญัตติครับ
ที่ประชุม	-ไม่มีผู้แปรญัตติ
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิม
ประธานกรรมการ	<u>หมวดที่ 3 ระเบียบปฏิบัติของผู้ใช้น้ำประปา</u> -เชิญแปรญัตติครับ
ที่ประชุม	-ไม่มีผู้แปรญัตติ
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิม
ประธานกรรมการ	<u>หมวดที่ 4 อัตราค่าน้ำและการชำระค่าน้ำ</u> -เชิญแปรญัตติครับ
ที่ประชุม	-ไม่มีผู้แปรญัตติ
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิม
ประธานกรรมการ	<u>หมวดที่ 5 บทเบ็ดเตล็ด</u> -เชิญแปรญัตติครับ
ที่ประชุม	-ไม่มีผู้แปรญัตติ
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิม
ประธานสภา	ต่อไปนี่เป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาทบทวน รายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การบริหารกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ. 2566 (บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9) อีกครั้งหนึ่ง - มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อสงสัยอะไรบ้างครับ
ที่ประชุม	-ไม่มี

ประธานสภา - ถ้าไม่มี ผมก็ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้ถือตามร่างข้อบัญญัติ เดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ถือตามร่างข้อบัญญัติเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานสภา เห็นชอบ 9 เสียง / ไม่เห็นชอบ - เสียง /งดออกเสียง - เสียง
สรุปว่า ที่ประชุมมีมติให้ถือตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ. 2566 (บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9) ฉบับเดิมนะครับ

- เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 แล้ว ลำดับต่อไปจะได้อภิปรายในวาระที่ 3 ซึ่งการพิจารณาในวาระนี้เป็นการลงมติที่จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่เท่านั้น โดยไม่มีการอภิปรายวันแต่ที่ประชุมสภาฯ จะลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร

- ที่ประชุมจะให้มีการอภิปรายอีกหรือไม่ครับ แต่ถ้าต้องการอภิปรายก็ต้องมีเหตุอันสมควรนะครับ

ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภา - ถ้าไม่มี ผมก็ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ. 2566 (บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9) โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 9 เสียง / ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ - เสียง /งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภา สรุปว่า ที่ประชุมมีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ. 2566 (บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9) นะครับ

3.3 ขอความเห็นชอบจัดทำป้ายโฆษณาชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9

ประธานสภา -ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบในครั้งนี้ครับ
นายก อบต. -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับญัตติขอความเห็นชอบจัดทำป้ายโฆษณาชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ผมขอกอนญัตติครับ

ประธานสภา -สรุปว่า ท่านนายก อบต.ขอกอนญัตติขอความเห็นชอบจัดทำป้ายโฆษณาชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 นะครับ

นายก อบต. -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เนื่องจาก ทาง อบต.บ่อหินมีเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการและแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่ถูกต้อง แต่ผมไม่ได้เสนอญัตติเป็นหนังสือต่อท่านประธานสภาล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผมจึงขอเสนอญัตติด้วยวาจา เพื่อขอให้สภา อบต.บ่อหินพิจารณา 2 ญัตติครับ คือ

1. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

2. ขออนุมัติยกเลิกโครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ในเขตพื้นที่ งบประมาณ 1,997,000 บาท ซึ่งใช้จ่ายจากเงินสะสม

จึงขอให้ท่านประธานสภาอนุญาตด้วยครับ

ประธานสภา

- อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 38 วรรคห้า (6) และวรรค หก ผมได้พิจารณาแล้ว อนุญาตและขอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้นี้ครับ

3.4 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ประธานสภา

-ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในครั้ง นี้ ครับ

นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ก่อนการพิจารณาผมขออนุญาตให้ปลัด อบต. ได้ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายก่อนอีกครั้งครับ

ประธานสภา

- อนุญาต

ปลัด อบต.

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวัฒนชัย ชูเกิด ปลัด อบต.บ่อหิน ขอนำ เรียนข้อกฎหมายในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้นี้ครับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ข้อ 45 ผู้ตราข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเดิมสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการ แปรญัตติ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ประกอบด้วย 3 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ

- วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ

- วาระที่ 3 ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ

ประธานสภา	-มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุม	-ไม่มี
ประธานสภา	-ถ้าไม่มี ผมก็ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้พิจารณาร่าง ข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ประธานสภา	อนุมัติ 9 เสียง/ไม่อนุมัติ - เสียง/งดออกเสียง - เสียง -สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวสามวาระ รวดเดียวครับ
ประธานสภา	-ต่อไปเป็นการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขอเชิญท่านนายก อบต.แถลง หลักการและเหตุผล แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ครับ
นายก อบต.	-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สืบเนื่องจากทางรัฐบาลมีนโยบายให้แต่ละท้องถิ่น จัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อจัดการมลพิษด้านน้ำ เสียในครัวเรือนและชุมชน ผมจึงได้เสนอญัตติมาเพื่อโปรดพิจารณา โดยมีหลักการและ เหตุผล ดังนี้

หลักการ

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดจัดการด้าน
มลพิษจากน้ำเสียซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน
และการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดการระบบบำบัดน้ำ
เสียในอาคารและครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักใน
การกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ
บำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

เหตุผล

โดยที่มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ใน
ควบคุมรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการ
ควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียใน

อาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาคันทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคคุณภาพของน้ำประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สำหรับรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน ได้พิจารณาและนำเสนอต่อนายอำเภอสิเกา พิจารณานุมัติต่อไปครับ

ประธานสภา
สุกิจ ทองหอม

-สมาชิกสภา อบต.บ่อหินท่านใดต้องการอภิปรายก็ขอเชิญครับ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุกิจ ทองหอม ส.อบต.ม.2 ผมก็เห็นด้วยนะครับ ที่ทางกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายลดมลพิษในครัวเรือน แต่ความจำเป็นจริงๆ แล้ว บ่อดักไขมันในครัวเรือนมันก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไร คือน่าจะทำความรู้ไปกับสิ่งแวดล้อมนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ตำบลบ่อหินเรา กำลังประกาศเป็นตำบลท่องเที่ยวในชุมชนระดับตำบล สิ่งที่ยากให้ทำมากทำความรู้กันไปคือ เรื่องขยะ โดยเฉพาะขยะในครัวเรือน ตอนนี้การบริหารจัดการผมว่ายังไม่เรียบร้อยครับ ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาผมว่าเขาคงยังไม่ประทับใจ โดยเฉพาะขยะข้างถนนซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง เรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ค่อนข้างเฉยๆนะครับ ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ

ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา

-สมาชิกสภา อบต.บ่อหินท่านใดต้องการอภิปรายอีกก็ขอเชิญครับ

-ไม่มี

-ถ้าไม่มี ผมขอมติในวาระที่ 1 สมาชิกสภาฯท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

รับหลักการ 9 เสียง / ไม่รับหลักการ - เสียง /งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา

-สรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 นะครับ

ประธานสภา	-ตามที่ที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว การพิจารณาวันที่ 2 นั้นให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นกรรมการแปรญัตตินะครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานกรรมการ	-ลำดับต่อไป จะเข้าสู่ ขั้นตอนแปรญัตติ นะครับ ร่างข้อบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด 13 ข้อ -เชิญแปรญัตติครับ
ที่ประชุม	-ไม่มีผู้แปรญัตติ
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิม
ประธานสภา	ต่อไปนี้เป็นการศึกษาในวาระที่ 2 จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาทบทวนรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 อีกครั้งหนึ่ง - มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อสงสัยอะไรบ้างครับ
ที่ประชุม	-ไม่มี
ประธานสภา	- ถ้าไม่มี ผมก็ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้ถือตามร่างข้อบัญญัติเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ถือตามร่างข้อบัญญัติเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ประธานสภา	เห็นชอบ 9 เสียง / ไม่เห็นชอบ - เสียง / งออกเสียง - เสียง สรุปว่า ที่ประชุมมีมติให้ถือตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ฉบับเดิมนะครับ - เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 แล้ว ลำดับต่อไปจะได้พิจารณาในวาระที่ 3 ซึ่งการพิจารณาในวาระนี้เป็นการลงมติที่จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่เท่านั้น โดยไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ จะลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร - ที่ประชุมจะให้มีการอภิปรายอีกหรือไม่ครับ แต่ถ้าต้องการอภิปรายก็ต้องมีเหตุผลอันสมควรนะครับ
ที่ประชุม	-ไม่มี
ประธานสภา	- ถ้าไม่มี ผมก็ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประธานสภา	ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 9 เสียง / ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ - เสียง / งออกเสียง - เสียง สรุปว่า ที่ประชุมมีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 นะครับ

3.5 ขออนุมัติยกเลิกโครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ในเขตพื้นที่

งบประมาณ 1,997,000 บาท ซึ่งใช้จ่ายจากเงินสะสม

ประธานสภา -ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติยกเลิกโครงการนี้ครับ
นายก อบต. -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ สภา อบต.บ่อหิน ในการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้
จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ในเขตพื้นที่
งบประมาณ 1,997,000 บาท นั้น

แต่เนื่องจากในคำรายละเอียดโครงการมีข้อจำกัดด้านสภาวะแวดล้อมและลักษณะ
ทางกายภาพในการติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกและระยะทางมีข้อผิดพลาด ผมจึงต้องขอ
อนุมัติต่อสภา อบต.บ่อหินเพื่อขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 1,997,000 บาท เพื่อ
จัดทำโครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ในเขตพื้นที่ ดังกล่าวครับ

ประธานสภา -มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปราย ก็ขอเชิญครับ

ที่ประชุม -ไม่มี

ประธานสภา -ถ้าไม่มี ผมก็ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม
จำนวน 1,997,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ในเขต
พื้นที่ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติ 9 เสียง / ไม่อนุมัติ - เสียง / งออกเสียง - เสียง

ประธานสภา -สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 1,997,000
บาท เพื่อจัดทำโครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ในเขตพื้นที่ นะครับ

ระเบียบวาระที่ 4

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้สภาฯแห่งนี้ทราบครับ
ด้วยจังหวัดตรังขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เพื่อการจัดการที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ และอื่นๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ไม่เป็นเอกภาพและไม่มี

กรอบแนวทางเพื่อให้การกำหนดแนวทางการพัฒนา การกิจ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน เป็นที่อยู่อาศัย ที่ทำกินของราษฎร แต่ยังไม่ได้มีการรับรองสิทธิในที่ดิน ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิต ดังนั้น เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อย่างเป็นระบบ เน้นการควบคุมพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเป็นการสงวนคุ้มครองป้องกันพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ไว้ให้ได้และลดปัญหาความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและช่วยเหลือนำประชาชนให้มีที่อยู่อาศัย ที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

ข้อมูลทั่วไปโครงการ

1. วัตถุประสงค์โครงการ

1.1 เพื่อรับรองสิทธิในการอยู่อาศัย ที่ดินทำกินของราษฎร ให้ได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดสรรที่ดินของรัฐบาลให้กับราษฎร เพื่อเป็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

1.3 เพื่อจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในชุมชน

2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 ปี

3. สถานที่ดำเนินโครงการ (จะแจ้งเฉพาะที่ดำเนินการในตำบลบ่อหิน)

พื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. ชุมชนบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ 4-3-0 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเสและป่าคลองไม้ตาย (รายละเอียดตามแผนที่แสดงพื้นที่เป้าหมายที่ได้มอบให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว)

2. ชุมชนบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ 0-0-66.8 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเสและป่าคลองไม้ตาย (รายละเอียดตามแผนที่แสดงพื้นที่เป้าหมายที่ได้มอบให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว)

3. ชุมชนบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ 3-3-6.8 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเสและป่าคลองไม้ตาย (รายละเอียดตามแผนที่แสดงพื้นที่เป้าหมายที่ได้มอบให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว)

กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย

จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ คทช. ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนท้องที่จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม)

1. ชุมชนบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ 4-3-0 ไร่ จำนวน 26 ครั้วเรือน ราษฎร 69 คน

2. ชุมชนบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ 0-0-66.8 ไร่ จำนวน 2 ครั้วเรือน ราษฎร 8 คน

3. ชุมชนบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ 3-3-6.8 ไร่ จำนวน 18 ครั้วเรือน ราษฎร 61 คน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องแนบหลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ จังหวัดตรังจึงขอให้นำเรื่องนี้มาแจ้งให้สภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ่อหินทราบครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

สุกิจ ทองหอม

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุกิจ ทองหอม ส.อบต.ม.2 เรื่องการตัดหญ้าสองข้างทางถนน ทางฝ่ายบริหารน่าจะเข้าไปคู่ชกนิต เรื่องนี้ปกติประมาณเดือนพฤศจิกายน ก็มี 2 งานใหญ่ แต่ตอนนี้ทั้งขยะ ทั้งต้นไม้ขึ้นมารก ตามสภาพแล้วไม่น่าดูครับ เพราะฉะนั้น ขอให้จัดการเรื่องนี้เป็นารเร่งด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ

อำนาจ ปูเงิน

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอำนาจ ปูเงิน ส.อบต.ม.3 มีเรื่องจะขอปรึกษาหารือครับ การติดตั้งไฟฟ้าในซอยวงแหวนตะวันตก ไม่ได้เปลี่ยนหลอดไฟให้ ซึ่งชาวบ้านเขาถามมา ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยดำเนินการซ่อมแซมให้เร่งด่วนด้วยครับ

-ชาวบ้านขอบ้านเลขที่ ซึ่งได้ส่งเรื่องไปที่ช่างแล้ว แต่ชาวบ้านเขาว่าค้างหลายวันแล้ว ก็ยังไม่ได้ ประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับ ของนายกัมวิทย์ กิ่งเกาะขาว อยู่ปากทางซอยเกาะกลางครับ

-ผมอยากให้ตำบลบ่อหินเรายั่งยืน มั่นคง ผมได้ไปท่องเที่ยวมาหลายแห่ง เขาจะมี ตลาดเปิดท้าย ถนนคนเดิน ตำบลบ่อหินเราน่าท่องเที่ยวมากเป็นแบบวิถีชุมชนเลยครับ ผม ไปที่อื่นๆแล้ว ที่ จ.พัทลุงเขาก็ยังทำได้ ที่บ้านนาขนาดใหญ่เขา เขาก็ยังทำที่ท่องเที่ยวได้ ผม อยากให้ทางตำบลบ่อหินเราได้ดำเนินการจัดทำตลาดท่องเที่ยวเขาเจ็ดยอด ทำให้มันคง มั่งคั่งครับ เพราะชาวบ้านเขาจะได้มีรายได้ ได้ไปขายของ คนต่างจังหวัดก็ได้เข้ามา ท่องเที่ยว จะทำไว้แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวไม่เอาครับ ทำไว้ให้ยั่งยืน ขอบคุณมากครับ

นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ให้การสนับสนุน ในการบริหารงบประมาณในการพัฒนา ตามที่ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ได้นำเรียนมา ขั้นตอน ในการขออนุญาต ขอบ้านเลขที่ ตอนนี้ตำบลบ่อหินเรามีการปลูกสร้างบ้านเยอะมาก ทาง กองช่างก็ขาดบุคลากรอยู่ ในพื้นที่ตำบลบ่อหินเราขาดผู้เชี่ยวชาญทางการเขียนแบบก่อสร้าง การที่จะไปหาคนเขียนแบบก็ต้องใช้เวลาพอสมควร ตอนนี้ลำดับขั้นตอนในการออก ใบอนุญาตอาจจะช้าซักหน่อย เพราะงานเข้ามาเยอะมาก เฉพาะ โรงแรมก็มีอยู่ 2-3 แห่งที่มา ขออนุญาต ที่หัวหิน ที่ไสตุ่นวา ของบ้านเรือนก็ทุกหมู่บ้าน มีการขอขยายครัวเรือน และก็มี ระเบียบใหม่ๆเข้ามาด้วย ก็ต้องตรวจสอบกันเข้มหน่อย ขั้นตอนที่ช้าตอนนี้ก็คือการเขียน แบบ

-ในส่วนของ การสร้างเศรษฐกิจในชุมชน เราเป็นตำบลหนึ่งที่เป็นเส้นทาง การท่องเที่ยว ที่ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน ผมก็ได้ดำเนินการร่วมกับบ่อหินฟาร์ม สเตย์ มีเส้นทางท่องเที่ยว คือ บ้านพรุจูด ที่เราพยายามที่จะนำเสนอ ได้มีการมาทำวิถีทัศน์ เราเป็น 1 ใน 40 ของทั่วประเทศ การกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวให้แพร่หลาย นอกจากนั้น การสร้างเศรษฐกิจในครัวเรือน ผมก็วางแผนเอาไว้ เช่น การปรับปรุงทำเทียบเรือ ปรับ ปรุงสภาพห้องน้ำ ซึ่งเตรียมรับงานใหญ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ขอให้เพื่อนสมาชิกได้มา ร่วมเดิน วิ่ง ผมก็ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายบุนลิ่ง โกล่สถาพรพิพิธ มาเป็นประธานเปิดพิธี และเชิญนายเสรี พานิชกุล อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน จัดการแข่งขัน นอกจากนั้น ผมก็ได้ตั้งงบประมาณปรับปรุงทำเทียบเรือคลองสนไว้ เรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็จะจัดตลาดอาหารสดทุกต้นเดือน ถ้าเราประชาสัมพันธ์งานวิ่งนี้ จบ นอกจากนั้นในเส้นทางที่เป็นปัญหาอุปสรรค ก็เป็นเส้นทางในเขตป่าสงวนฯ ถ้าของบ จากส่วนกลางเขาจะไม่ทำให้เลย งบที่ได้มาแล้วของ ทช. จะก่อสร้างในปี 2567 คือ ถนนสาย ไสตุ่นวา-คุดุน ผ่านเขาเจ็ดยอด มีไฟส่องสว่าง มีงบประมาณในการเสริมผิวจราจร งบประมาณ 13 ล้านบาท คงจะทำจุดเช็คอินบนภูเขาที่สูงที่สุดซัก 1 จุด ผมกำลังให้สถาปนิก ออกแบบน้ำพุเจ็ดยอด ทำเป็นน้ำพุ 7 จุดให้ยอดแหลมขึ้นไปสูงสุด ใช้พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์จะไม่ใช้ไฟฟ้า ตอนนี้กำลังออกแบบอยู่ ผมเชื่อว่าถ้าเรามีน้ำพุ มีละออง

น้ำ มีความร่มรื่น ก็จะมีคนเข้าไปท่องเที่ยว นั่นก็คือ แนวทางการพัฒนาที่เรียนให้เพื่อน สมาชิกทราบว่า เราได้ทำอะไรไปบ้างครับ

-แผนของจังหวัด แผนของอำเภอเอง ต้องสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยหลักการก็คือ เรามีอาชีพประจำกันอยู่ เช่น ทำสวนยาง สวนปาล์ม เป็นรายได้ที่เรามีอยู่ แต่ก็ยังเป็นหนี้กันอยู่ ไม่สามารถที่จะนำผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้มาใช้หนี้ได้ ก็เลยต้องคิดหาวิธีต่อยอดเพิ่มรายได้เป็นอย่างไร เป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ก็เลยพัฒนาการท่องเที่ยว เราให้คนมาซื้อของในท้องถิ่นของเรา เรานำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาขาย ยกตัวอย่าง ตอนนี้เคยพาหน้ที่บ้านพรูจูด ที่เราอนุรักษ์กันไว้แล้วให้พี่น้องมุสลิม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 เอามาแปรรูป ตอนนี้ก็ผลิตไม้ทั้นเลข ขนาดแผ่นละ 60 x 60 ราคา 600 บาท มีมอเตอร์มาก็ผลิตไม้ทั้น ต่อไปอยากให้เห็นไป เคยพาหน้มาอาจจะทำเป็นโซฟาแทนหนังธรรมชาติ แทนหนังสังเคราะห์ เลข อันนี้น่าจะขายดีขึ้น ระบายความร้อนได้ดีด้วย ต่อไปหมู่ที่ 2 ก็ตัดเคยพาหน้มาขาย ก็เป็นรายได้ของชุมชน นี่คือแนวทางที่เราจะพัฒนาสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน เรื่องที่สำคัญวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่เราจัด โครงการวิ่ง ตอนนี้โฮมสเตย์ของพี่บรรจงที่ปักก็เต็มแล้ว เสียขายที่เราไม่มีโฮมสเตย์ตามชุมชนเหมือนเมื่อก่อน ถ้าเรามีก็สามารถรับคนได้ ตอนนี้ก็ขยายไปปักปากเมงแล้ว รองเคซาซึ่งดูแลเรื่องความสะอาดตั้งแต่คลองสนถึงหัวหิน ศูนย์ 6 สันเขื่อนตลอดแนว ต้องตัดหญ้าให้สะอาด ให้ร่องจาร์สดูแลเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง จ้างมาติดตั้งเลยที่ศูนย์ 6 ที่ต้องกางเต็นท์ เราต้องเตรียมพื้นที่อย่างดี ให้เพื่อนสมาชิกช่วยสนับสนุนเสื้อ VIP อย่างน้อยคนละ 1 ตัว ผมคาดว่าเสื้อคงจะไม่พอ ขอบคุณครับ

สมชาย เขียวคำ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมชาย เขียวคำ ส.อบต.ม.1 พอดีชาวบ้าน เขากามมาว่า ถนนสายโลกโคนจะได้ลาดยาง เขากามว่าจะทำได้ตอนไหน และถนนสาย หลังกองทุนฯ ตอนนี้การสัญจรใช้ไม่ได้แล้วครับ เพราะน้ำท่วมถนนขาดไป 2 แห่ง ผมก็อยากให้ฝ่ายบริหาร ได้ดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในส่วนของถนนสายโลกโคน หมู่ที่ 1 งบประมาณก็ยังคงอยู่ เราได้ใช้จ่ายเงินสะสมไปประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง เดียวก็คงจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินปีนี้ ถ้าเราไม่ได้สร้างภายใน 30 กันยายน 2567 งบประมาณก็จะตกเข้าเงินสะสมเหมือนเดิม

-ถนนสายหลังกองทุนฯ รอฝนแล้งซักนิดนะครับ ผมก็ให้ช่างไปสำรวจแล้ว และผมก็จะขอรถของ อบจ.ตรงมาด้วย เราก็จะได้ทำร่วมกันทั้ง 2 อย่าง ซื่อคืนลูกวิ่งมาใส่แล้วให้รถเกรดบดอัด โดยจะขอให้มาเกรดรวดเดียวเลขทั้งตำบล

-ของหมู่ที่ 6 ก็คิดราคาไว้แล้ว รอทำสัญญาขอขยับบ้านนายไสว

ประธานสภา

-มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยหรือปรึกษาหารืออีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี

ประธานสภา

-ถ้าไม่มีวันนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอคุณฝ่ายบริหาร ท่านนายก รองนายกทั้ง 2 ท่าน เลขานุการนายก ขอคุณเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่าน บัดนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)



ผู้จรรยาานฯ

(นายวัฒน์ชัย ชูเกิด)

เลขานุการสภา อบต.บ่อหิน

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บ่อหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 แล้ว

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง เนื่องจาก

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุกิจ ทองหอม)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอำนาจ ปูเงิน)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุธรรม คนเที่ยง)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมชาย เขียวคำ)

- สภา อบต.บ่อหิน ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ่อหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 แล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ช. 2566



(นายเต็มศักดิ์ หมั่นจง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน